

มกราคม ๑๘, ๒๕๕๙

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑
ถนนศูนย์ราชการ
ต.ในเมือง อ.เมือง, ขอนแก่น, ประเทศไทย

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโปรแกรมค่ายกิจกรรม

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑

ก่อนอื่นนั้น ข้าพเจ้าขอแนะนำบริษัทและโปรแกรมกิจกรรมให้ท่านผู้อำนวยการ อาจารย์และสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น เราได้วางแผนจัดโปรแกรมค่ายกิจกรรมสำหรับเยาวชนและครอบครัว และประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทางโรงเรียนต่างๆ ในเขต

เราได้ออกแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมต่อทุกกลุ่มอายุ และตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มองค์กรต่างๆ ค่ายกิจกรรมของเราได้คำนึงถึงความปลอดภัย ความท้าทาย และความสนุกสนาน เราได้คัดสรรบุคลากรและผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถ ในการช่วยส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพ ในหลากหลายด้าน ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมากกว่า 30 ปีทั่วเอเชีย เราจึงมีความสามารถในการวางแผนงานการฝึกอบรม ความเป็นผู้นำ การสร้างและพัฒนาความเป็นทีม กิจกรรมการผจญภัย ค่ายเยาวชน ค่ายพักแรม กิจกรรมกีฬาและันทนาการทุกชนิด

ลักษณะกิจกรรมของเราเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพ เพราะเราเชื่อว่าทักษะประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าค่ายนั้นจะสามารถติดตัวผู้เข้าร่วมไปตลอด ซึ่งแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ เรียนรู้ทักษะ และรู้จักเพื่อนใหม่ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเจริญเติบโตอย่างเป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่น มีทักษะทางสังคม ส่งเสริมความกล้าหาญ ความกล้าแสดงออก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ได้ร่วมทำงานร่วมกับผู้อื่น สิ่งที่ได้รับเหล่านี้จะเป็นแนวทางนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้

ค่ายที่กำลังจะเปิดได้แก่:

English Adventure Camps (ในวันที่ ๑๕-๑๘ และ ๒๑-๒๕ มีนาคม และ ๑๘-๒๒ เมษายน ๒๕๕๙)

ค่ายผจญภัยภาษาอังกฤษ จะมอบประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงแก่ผู้เข้าค่ายทุกคน เราได้รวบรวมเอาศาสตร์การเรียนรู้แขนงต่างๆมาผสมผสานเข้ากับการผจญภัย เช่น เกมสื่การสร้างปฏิสัมพันธ์ เกมสื่การสำรวจ และงานศิลปะสร้างสรรค์ ผู้เข้าค่ายจะได้ทดสอบขีดความสามารถของตนเองและได้รับคำแนะนำ การกระตุ้นและสนับสนุนให้ได้ใช้ทักษะความสามารถที่มีอยู่ของตนเองอย่างเต็มที่ ทำให้ผู้เข้าค่ายเกิดการเรียนรู้ในทักษะใหม่ๆ และได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน

นอกจากนี้ เรามีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมค่ายโรงเรียนตามความต้องการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในด้านค่านิยมและเป้าหมาย ความคาดหวัง มาตรฐาน และวิสัยทัศน์ของแต่ละโรงเรียน เราทำงานร่วมกับโรงเรียนในระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยให้นักเรียนเป็นจุดศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เอง ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมหรือจบหลักสูตรกิจกรรมจากเรานั้นจะได้เรียนรู้และพัฒนา ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการติดต่อสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล การมีส่วนร่วม และการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี ในโรงเรียน แต่ละกิจกรรมนั้นจะเพิ่มระดับความท้าทายในการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าค่ายทุกคน

ข้าพเจ้าได้แนบใบปลิวรายละเอียดมากับจดหมายฉบับนี้เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง และขอความกรุณาส่งต่อและเผยแพร่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โปรแกรมค่ายกิจกรรมนี้ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ด้วยครับ หากท่านหรืออาจารย์ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรมค่ายกิจกรรม กรุณาติดต่อเราที่ สำนักงานเมนสปริง พลัส หรือส่งอีเมลมาได้ที่ mainspring.plus@gmail.com ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและทางเราขอฟังข่าวตอบกลับจากท่านอยู่เนืองนิตย์

ด้วยความเคารพอย่างสูง,



Andrew Sponagle
แอนดรูว์ สปอนาเกล
กรรมการผู้จัดการ